



คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์วันชัย คิริชนะ

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์วันชัย คิริชนะ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่จังหวัดนครนายก ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดศรีนาวา จังหวัดนครนายก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และ Master of Science (Printing Technology) จาก Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๑๐ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๓๖๖ และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๘

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ เริ่มต้นชีวิตการทำงานในตำแหน่ง นายช่างประจำโรงงานบริษัทปูนซีเมนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ต่อมาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ - ๒๕๓๐ ในระหว่างที่เป็นอาจารย์ได้ดำเนินการจัดตั้ง โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้จัดการคนแรก และได้รับการ ยืมตัวให้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย (World Tech) ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๘ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ก่อนการเกษียณอายุราชการ ๓ ปี เพื่อรับตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยในขณะดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ มีผลงานการริเริ่ม สร้างสรรค์และผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ การพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในช่วงที่เกิด วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ริเริ่มให้มีการจัดทำเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (UNINET) รวมทั้งการผลักดันให้เกิดเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เร่งรัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง เป็นผู้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asian University Network: AUN) เป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ติดต่อกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยของอาเซียน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN-QA) ในเวลาต่อมา นับเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาวงการการอุดมศึกษาของประเทศไทยและการอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแรก ๆ โดยได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ จนได้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรขึ้น ซึ่งในที่สุดก็เป็นผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

นอกจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้ว รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสถาบันในต่างประเทศ

รวมถึงองค์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก มีการริเริ่มโครงการทางด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและระดับนานาชาติ ผลการดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในขณะดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องยาวนานเป็นผลดีต่อการสานสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑๖ ชุด และยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศออสเตรีย (The Decoration Golden Cross of Austria) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศฝรั่งเศส (The Decoration PALMES ACADÉMIQUES of France) และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อันเป็นชั้นสูงสุด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

ด้วยความมุ่งมั่นของรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ที่จะสร้าง
ผืนดินรกร้างที่ “ดอยง่าม” จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย
ที่สมบูรณ์แบบที่จะสร้างอนาคตสร้างคุณค่าให้กับเยาวชนไทย และ
พัฒนาการอุดมศึกษาของไทย รวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษา
แก่นักศึกษาและบุคคลของประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
ด้วยแนวคิดสำคัญคือ “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่ต้องออกจากมหาวิทยาลัย
เพราะความยากจน” นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ยังเป็น
ผู้ริเริ่มและผลักดันให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลาย
สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนจีน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น อันประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(การแพทย์บูรณาการ) เพื่อให้การศึกษาและบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพชั้นนำ เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีความ
มุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาและการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการสร้างมิตร
และลดศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่อไป

จากผลการดำเนินการและการเป็นผู้นำในการเสริมสร้าง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติโดยเฉพาะ
ทางด้านการเชื่อมโยงความใกล้ชิดด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะ
ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวงกว้าง อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางการศึกษาและความร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ ในเวลาต่อมา กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำและครองตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยผลงานต่าง ๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พึงสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

